



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมั่นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ จะดูแล รักษาข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม นั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ จึงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ จะใช้วิธีที่ชอบโดยกฎหมายและเป็นธรรมในการจัดเก็บข้อมูล โดยเจ้าของข้อมูลต้องได้รับทราบวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล และจะเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งต่อเจ้าของข้อมูลเท่านั้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจกรรมหรือกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อเท่านั้น

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ขอรับรองว่าไม่นำข้อมูลของท่าน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเท่านั้น

๓. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษา ความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้ การนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือกิจกรรมหรือกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ จะได้กำหนดตามระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

จึงประกาศ

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗



(นายทนงยุทธ จันทกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ